

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณและการเงิน
 การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

**๔.๔ การปรับหรือทบทวนโครงการ/กิจกรรม งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ขออนุญาตนำระเบียบวาระที่ ๔.๕ **การจัดทำ
คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** มานำเสนอพร้อมกันในระเบียบวาระนี้
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑-๖

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

๑. ควรเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินให้มากที่สุด และบางรายการอาจปรับเปลี่ยน
จากงบประมาณเงินรายได้มาเป็นงบประมาณแผ่นดิน

๒. จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 จึงทำให้มีบางรายการไม่สามารถ
ดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือเวียนไปทุกหน่วยงานเพื่อ
ขอให้หน่วยงานทบทวนโครงการ/กิจกรรม หากมีโครงการ/กิจกรรมใดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ขอให้ส่งคืน
งบประมาณแก่มหาวิทยาลัย กิจกรรม/โครงการใดที่ดำเนินการได้บางส่วน หรือกิจกรรม/โครงการใดที่จะ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แล้วแจ้งมายังกองนโยบายและแผนเพื่อ
ดำเนินการรวบรวมแล้วเสนอขออนุมัติต่อไป ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการทบทวนแล้วแจ้งส่งคืนงบประมาณ
ให้แก่มหาวิทยาลัยตามเอกสารหมายเลข ๒ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่ามีหลายรายการในงบประมาณแผ่นดินที่คาด
ว่าหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณแต่หน่วยงานไม่ได้แจ้งส่งคืนงบประมาณ อาทิ
งบประมาณส่วนบุคคล ดังนั้นควรมีการหารือในประเด็นดังกล่าว เช่น การปรับลดงบประมาณส่วนบุคคลเพื่อนำ
งบประมาณส่วนดังกล่าวไปดำเนินโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย แต่การปรับลดงบประมาณส่วนบุคคลก็จะ
ส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดเรื่องการประกันคุณภาพ เป็นต้น

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ควรให้หน่วยงานได้ทำการทบทวนและวิเคราะห์
กิจกรรมโครงการของตนเองทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้อีกครั้ง

มติที่ประชุม

มอบทุกหน่วยงานดำเนินการทบทวนและวิเคราะห์กิจกรรมโครงการของตนเองทั้งจาก
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ว่ามีรายการใดที่สามารถปรับลดหรือคืน
งบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัย หรือขอปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงการ จากนั้นส่งข้อมูล
ให้กองนโยบายและแผนภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตร์

(นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่